

TIỀN HẢI

Phấn đấu giành thắng lợi vụ mùa

Vụ mùa năm nay, Tiền Hải phấn đấu gieo cấy khoảng 10.330ha, hiện nay nông dân các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, phấn đấu bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Cũng như nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện, không khí lao động sản xuất vụ mùa của nông dân xã Tây Giang khẩn trương, rộn ràng trên khắp các xứ đồng. Bà Vũ Thị Nhài, thôn Bắc cho biết: Đến nay, gia đình đã hoàn thành gieo cấy 4/5 sào bằng giống BC15. Gia đình thường xuyên kiểm tra diện tích lúa mới cấy, chủ động điều tiết nước khi có mưa lớn, tích cực bắt ốc bươu vàng bảo vệ lúa, đồng thời phấn đấu hoàn thành gieo cấy đúng khung thời vụ để ra. Cũng như Tây Giang, xã Nam Thắng hiện đang tích cực chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung gieo cấy lúa mùa. Ông Phan Đình Du, Giám đốc HTX SXKD DVNN chia sẻ: Vụ mùa năm nay, Nam Thắng gieo cấy 281ha, cơ cấu giống lúa TBR225 chiếm khoảng 80% diện tích, còn lại các giống Bắc thơm 7, BC15... Đầu vụ, HTX đã duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi nhằm thực hiện tốt khâu điều tiết nước tưới các xứ đồng, tránh mưa úng ảnh hưởng đến khung thời vụ gieo cấy. Ngoài ra, thường xuyên tuyên truyền cho nông dân chuẩn bị đủ

lượng giống, áp dụng kỹ thuật gieo mạ, dùng thuốc bảo vệ thực vật xử lý sâu bệnh ngay từ diện tích mạ trước khi mang ra đồng cấy. Khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, đặc biệt trên những chân đất chua mặn, nghèo mùn. Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Vụ mùa thường chịu tác động không thuận về thời tiết, nhất là mưa lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy lúa mùa và sâu bệnh thường diễn biến phức tạp, quy mô, mức độ gây hại có chiều hướng tăng. Để hoàn thành gieo cấy đúng khung thời vụ để ra, UBND huyện chỉ đạo các địa phương tập trung thông tin kịp thời diễn biến của thời tiết, tình hình sản xuất để nhân dân biết và thực hiện. Các địa phương đã chủ động căn cứ vào điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch gieo cấy phù hợp. Khuyến cáo nông dân thực hiện cơ cấu giống lúa phù hợp với các giống lúa chất lượng cao, chống chịu khả năng sâu bệnh. Dự phòng thức giống ngay ngày nhằm chủ động khi gặp mưa lớn làm chết lúa. Tăng

“Đây là dịp để kiểm tra khả năng tổ chức hiệp đồng, công tác huy động lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN). Thông qua diễn tập nhằm rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, điều chỉnh phương án ứng phó với thiên tai, bão lụt, TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với tình hình thực tế địa phương” - Thượng tá Trần Văn Đình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh khẳng định tại cuộc diễn tập PCTT và TKCN trên biển diễn ra tại cảng cá Tân Sơn, huyện Thái Thụy cuối tháng 6 vừa qua.

Cuộc diễn tập do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thái Thụy tổ chức với đề mục “PCTT và TKCN trên khu vực biển huyện Thái Thụy”. Với tình huống giả định: Lúc 8 giờ 30 phút ngày N, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, hồi 2 giờ 30 phút ngày N, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19005'00"N - 109003'08"E, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Bão số 2 là cơn bão mạnh, di chuyển phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định trong 12 giờ tới... Ban tổ chức đã đặt ra 3 tình huống, gồm: tổ chức vận động nhân dân cố tình ở lại khu vực đầm ngoài đê vào nơi tránh bão an toàn; các lực lượng tổ chức ngăn chặn, cưỡng chế, sắp xếp phương tiện vào âu tàu tránh trú bão xã Thái Thượng (Thái Thụy) và tổ chức cứu, kéo tàu gặp sự cố trôi dạt vào nơi neo đậu an toàn.

Theo Thượng tá Trần Văn Đình, đây là cuộc diễn tập được thực hiện với nhiều tình huống giả định đưa ra khá sát tình hình thực tiễn của từng địa bàn ven biển nhằm nâng cao một bước ý thức trách nhiệm của mọi người trong PCTT và TKCN. Công tác chuẩn bị đã được các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện từ nhiều ngày trước đó. Việc tổ chức, triển khai, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, các lực lượng của từng ngành trong diễn tập bảo đảm cụ thể, chặt chẽ, thể hiện tính khẩn trương, nghiêm túc của các đơn vị khi có tình huống xảy ra.

Trong quá trình thực hành xử lý tình huống, các

GHI NHẬN TỪ DIỄN TẬP phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển



Các phương tiện tham gia diễn tập.

đơn vị cơ bản thực hiện tốt các bước nhận định tình hình đến triển khai nhanh các biện pháp xử lý ban đầu, nội dung cụ thể, sát thực tế. Các lực lượng tham gia nắm chắc nội dung, tình huống, điều khiển phương tiện chính xác. Từng cá nhân, bộ phận thực hiện động tác thuần thục, sáng tạo, linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng với từng tình huống và yêu cầu nhiệm vụ.

Cuộc diễn tập không chỉ có sự tham gia của các ngành, các lực lượng mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương. Anh Tạ Ngọc Tuấn, thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải (Thái Thụy) - người trực tiếp tham gia diễn tập cho biết: Có tham gia diễn tập mới cảm nhận hết sự phức tạp của công tác PCTT và TKCN. Khi bão vào, người dân vẫn cố bám trụ ở các chòi, đầm nuôi ngoài đê rất nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, qua cuộc diễn tập này tôi mong mọi người hãy chấp hành nghiêm quy định của cơ quan chức năng trong PCTT và TKCN, không vi



Tình huống vận động di dời nhân dân về nơi tránh bão an toàn.

“Nếu như mọi năm đơn vị phối hợp diễn tập nội dung TKCN trên biển thì năm nay cuộc diễn tập có thêm tình huống vận động, di dời nhân dân ngay trong bờ, đặc biệt với tình huống này có gần 100 người dân tham gia. Đây là nội dung mới, thể hiện đầy đủ đề mục của cuộc diễn tập PCTT và TKCN trên biển. Cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, góp phần tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão lụt cho các tầng lớp nhân dân.”

(Ông Phan Đình Dục, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy)

cải lợi trước mắt mà đánh đổi mạng sống của mình. Ông Nguyễn Dương Luân, Chủ tịch UBND xã Thụy Hải chia sẻ: Cuộc diễn tập đã trang bị cho lực lượng công an, quân sự xã cách nắm bắt, cung cấp thông tin về các cơn bão, kỹ năng vận động nhân dân vào nơi tránh trú an toàn, đồng thời nâng cao ý thức chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai của toàn dân. Đây là một trong những yếu tố góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

TẮT ĐẠT



Nông dân xã Tây An (Tiền Hải) đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa.

CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC THÁI BÌNH

Kiên quyết xử lý các vi phạm gây ách tắc, cản trở dòng chảy

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang công trình bảo vệ cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh, những ngày qua, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Bắc Thái Bình đã bố trí phương tiện, huy động nhân lực, kiên quyết xử lý các vi phạm gây ách tắc, cản trở dòng chảy trên các sông trực do Công ty quản lý.

Công ty KTCTTL Bắc Thái Bình hiện đang quản lý hơn 1.000km sông,

trong đó có 102km sông trực chính, 249km sông cấp I và 649km sông cấp II. Trước mùa mưa, bão năm 2017, Công ty đã giải phóng được hơn 2 triệu m² bèo bống và 122 đặng, đó. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng vi phạm Phân lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi vẫn diễn ra khá phổ biến, chưa được các địa phương quan tâm xử lý. Đặc biệt, những vi phạm trực tiếp được các địa phương giải quyết dứt điểm, kéo dài nên diễn biến ngày càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Xã Đông Cường (Đông Hưng) hiện có 5km sông Tiên Hưng và sông Diêm Hộ chảy qua với gần 100

hộ dân sinh sống hai bên sông. Khoảng 2 năm trở lại đây, trên sông Diêm Hộ chảy qua địa phận thôn Đông Khê, xã Đông Cường liên tiếp xảy ra tình trạng người dân tự ý quây vây để thả cá. Bên cạnh đó, một số hộ dân khác cũng tự ý quây giữ bèo hoa dâu để phục vụ chăn nuôi gia cầm. Những vi phạm này đã làm hạn chế khả năng tiêu nước ra các sông trong chính, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Mặc dù những vi phạm này đã diễn ra khá lâu nhưng chưa được địa phương giải quyết triệt để. Sau khi giải tỏa, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra, gây khó khăn cho các đơn vị chức năng.

Ông Đỗ Xuân Quyết, cán bộ tài nguyên và môi trường xã Đông Cường cho biết: Trước mùa mưa, bão hàng năm, UBND xã đều rà soát và xử lý tình trạng vi phạm công trình đê điều, công trình thủy lợi song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra. Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tới người dân trong công tác bảo vệ công trình thủy lợi chưa tốt; công tác giải tỏa chưa thực sự kiên quyết; tại một số nơi, người dân còn có tư tưởng chủ quan, chưa coi trọng việc bảo vệ công trình thủy lợi. Thực hiện Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh, UBND xã Đông Cường đã phối hợp với Công ty KTCTTL Bắc

Thái Bình và Xí nghiệp KTCTTL Đông Hưng tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm gây ách tắc, cản trở dòng chảy. Qua rà soát, trên sông Diêm Hộ đoạn chảy qua địa phận xã Đông Cường có 10 gia đình vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Được tuyên truyền, vận động, đa số các hộ dân đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khơi thông dòng chảy. Thời gian tới, UBND xã sẽ giao cho các cơ sở thôn, đê điều từng gia đình sinh sống ven sông để ký cam kết không tái vi phạm.

Theo ông Bùi Xuân Khả, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Thái Bình: Hiện nay, các vi phạm như lấn chiếm đất lưu không, mái, lòng sông đê xây nhà, làm lều quán, bến bãi hoặc nuôi vịt, thả rau bèo làm thu hẹp lòng sông, gây ách tắc dòng chảy vẫn chưa được giải quyết triệt để, cả với các vi phạm mới phát sinh. Điển hình như vi

phạm trên sông Sa Lung, xã Tân Lễ (Hưng Hà), sông Diêm Hộ, xã Đông Cường (Đông Hưng), sông Yên Lộng, thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ)... Tất cả các trường hợp vi phạm trên đều được Công ty lập biên bản gửi chính quyền địa phương để xử lý. Tuy nhiên, kết quả đạt được

rất thấp, thậm chí có chính quyền cơ sở biết vi phạm vẫn không xử lý, coi đó là trách nhiệm của Công ty, dẫn đến số vụ vi phạm tồn đọng nhiều. Trước thực trạng vi phạm diễn ra ngày càng phức tạp như hiện nay, nếu chính quyền các địa phương không quyết liệt xử lý sẽ ảnh hưởng

nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước trong mùa mưa, bão. Và để giải quyết dứt điểm, thời gian tới Công ty sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương kiên quyết giải tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

PHẠM HƯNG



Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa dòng chảy tại xã Đông Cường (Đông Hưng).